

CHUẨN ĐẦU RA
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
NGÀNH: KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC
NĂM 2017

*Theo Quyết định số 413/QĐ-ĐHYDCT ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng
Trường ĐHYD Cần Thơ*

Chuẩn đầu ra 1: Khái quát hóa kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, nguyên lý kỹ thuật-công nghệ và kiến thức chuyên môn ngành học để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề thuộc ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học.

Chuẩn đầu ra 2: Hiểu biết các nguyên lý, quy tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo dưỡng một số loại trang thiết bị thuộc ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học.

Chuẩn đầu ra 3: Diễn giải được về những biện pháp đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng xét nghiệm.

Chuẩn đầu ra 4: Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm lâm sàng cơ bản và một số kỹ thuật chuyên sâu về lĩnh vực xét nghiệm huyết học -truyền máu, hóa sinh, vi sinh, ký sinh trùng, tế bào-mô bệnh học và độc chất học theo chuẩn phòng thí nghiệm và ứng dụng những kỹ thuật mới trong hoạt động chuyên ngành.

Chuẩn đầu ra 5: Thực hiện được các biện pháp đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng xét nghiệm; tham gia tổ chức và quản lý hoạt động, kiểm tra và giám sát các quy chế vô khuẩn, quy định về sử dụng hoá chất, sinh phẩm chuyên dụng và an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm.

Chuẩn đầu ra 6: Thực hiện được các xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng một cách độc lập hoặc phối hợp với đồng nghiệp.

Chuẩn đầu ra 7: Tham gia chỉ đạo tuyển và phòng chống dịch.

Chuẩn đầu ra 8: Tham gia nghiên cứu khoa học và thực hành dựa trên chứng cứ.

Chuẩn đầu ra 9: Vận dụng kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong thực hành nghề nghiệp; theo đúng yêu cầu của ngành đào tạo.

Chuẩn đầu ra 10: Giao tiếp, cộng tác và làm việc nhóm hiệu quả hiệu quả; ứng xử chuyên nghiệp; thể hiện tinh thần trung thực, khách quan, trách nhiệm; thể hiện tinh thần, thái độ lấy người bệnh làm trung tâm; tôn trọng quyền lợi người bệnh, bảo đảm sự bảo mật thông tin cho người bệnh và ý thức phục vụ cộng đồng.

Chuẩn đầu ra 11: Thực hiện tốt các kỹ năng mềm để xử lý công việc: Kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng quản lý, kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng thể hiện tư duy tư duy phản biện, tư duy sáng tạo; kỹ năng thuyết trình, viết báo cáo, bài báo khoa học; kỹ năng tự học và học tập suốt đời.

Chuẩn đầu ra 12: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để giao tiếp, tra cứu tài liệu; thu thập thông tin mới và áp dụng vào thực tiễn.

Chuẩn đầu ra 13: Sử dụng tốt tiếng Anh và/hoặc các ngôn ngữ khác trong giao tiếp, đọc được văn bản, viết báo cáo và phát biểu về các chủ đề liên quan đến ngành đào tạo; trong học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp.

Chuẩn đầu ra 14: Luyện tập được ít nhất một môn thể dục thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và thể chất cho bản thân.